

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองจอก
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒

วันจันทร์ ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองจอก

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองจอก สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒
วันจันทร์ ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองจอก

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
๑	นายไพฑูรย์ เกตุทอง	ประธานสภาเทศบาล
๒	นายไทย อุดงะณี	รองประธานสภา
๓	นายฤทธิธิน คงทิพย์	สมาชิกสภาเทศบาล
๔	นายธงชัย สงคราม	สมาชิกสภาเทศบาล
๕	นางสมัย ดิษฐวงศ์	สมาชิกสภาเทศบาล
๖	นายฉกาจ ดิษฐวงศ์	สมาชิกสภาเทศบาล
๗	นายเกษม แก้วละเอียด	สมาชิกสภาเทศบาล
๘	นางจินต์จุฑา ปิ่นเพชร	สมาชิกสภาเทศบาล
๙	นายกิติ ดิษฐวงศ์	สมาชิกสภาเทศบาล
๑๐	นายประเดิม เมฆหมอก	สมาชิกสภาเทศบาล
๑๑	นางสำภา สิงห์โตทอง	สมาชิกสภาเทศบาล
๑๒	นางสาวณัฐินี วันแก้ว	เลขานุการสภาเทศบาล

ผู้ลาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
๑	นายวชิระ เจริญสุวรรณ	สมาชิกสภาเทศบาล

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
๑	นายสมาน ดิษฐวงศ์	รองนายกเทศมนตรี
๒	นายสอย ศรีจันทร์	รองนายกเทศมนตรี
๓	นายสำราญ มิ่งมั่น	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
๔	นางธัญญานา เจริญสุวรรณ	เลขานุการนายกเทศมนตรี
๕	นางสาววาสนา อิมอุทร	หัวหน้าสำนักปลัด
๖	นางสาวเปรมใจ แสงเจริญวัฒนะ	ผู้อำนวยการกองคลัง
๗	นายสันติ พรายมี	ผู้อำนวยการกองช่าง
๘	นายปฏิพัทธ์ บุญเจริญวัฒน์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๙	นายจักรกฤษณ์ ทองอิสสระ	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
๑๐	นางสาวอารีรัตน์ เม่งพัด	รท.ทน.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๑๑	นางจินตนา เอ็บอิม	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
๑๒	นางสาวพรศิริ เนินทอง	นิติกรปฏิบัติการ

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

๑	นายจรรย์ ไม้จันทร์	นายกเทศมนตรี
---	--------------------	--------------

เริ่มประชุมเวลา ๙.๐๐ น.

เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองจอก มาเกินกึ่งหนึ่งแล้วและครบองค์ประชุมพร้อมแล้ว นางสาวณัฐฉิณี วันแก้ว ปลัดเทศบาลตำบลหนองจอก ได้ทำหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองจอก ได้เชิญนายไพฑูรย์ เกตุทอง ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองจอก จุดเทียน-ธูป บูชาพระรัตนตรัย และทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุม และจะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ การรับโอนพนักงานเทศบาล ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายไพฑูรย์ เกตุทอง ประธานสภาฯ ขอให้พนักงานเทศบาลที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งแนะนำตัวต่อสภาด้วยครับ

นายปฏิพัทธ์ บุญเจริญวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ สวัสดีครับ ท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายปฏิพัทธ์ บุญเจริญวัฒน์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก มาปฏิบัติงานที่เทศบาลตำบลหนองจอก ก็ขอฝากตัวและขอคำแนะนำคำชี้แนะเพื่อช่วยกันพัฒนาเทศบาลฯต่อไป

ที่ประชุม รับทราบ

๑.๒ โครงการ”สานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟ

มารารอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

นายไพฑูรย์ เกตุทอง ประธานสภาฯ จังหวัดเพชรบุรี ขอเชิญชวนร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ร่วมสร้างพลังน้ำใจ ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติดีฐานะยากจน มาร่วมโครงการ”สานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมารารอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” โดยได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี สันนิบาตเทศบาลจังหวัดเพชรบุรี และชมรมองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมารารอน เฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งจะนำเงินรายได้จากค่าสมัครวิ่งโดยไม่หักค่าใช้จ่าย เพื่อจัดตั้งกองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน เพื่อเป็นทุนการศึกษาของเยาวชนผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส ให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนจบชั้นสูงสุดตามอัธยาศัย อันจะเป็นพลังอนาคตที่มีคุณภาพของประเทศ และยิ่งเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้มีสุขภาพที่ดีด้วย สำหรับผู้สนใจที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ร่วมสร้างพลังน้ำใจ ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติดีฐานะยากจน เข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมารารอน เฉลิมพระเกียรติฯ ในวันอาทิตย์

ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๐๐ น. ณ บริเวณถนนชายหาดชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัด เพชรบุรี

แบ่งการแข่งขันออกเป็น ๒ ประเภท คือ

- ๑.ประเภทฟันรัน ระยะทาง ๖ กิโลเมตร (ไม่จำกัดเพศ อายุ และไม่มีถ้วยรางวัล) และ
 - ๒.ประเภทมินิมารathon ระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร ๓ รุ่น คือ อายุไม่เกิน ๑๕ ปี อายุ ๑๕-๕๙ ปี และอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป (มีถ้วยรางวัล)
- ค่าสมัครบุคคลทั่วไป ๕๐๐ บาท ,VIP ๑,๐๐๐ บาท

ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครได้ทางแอปพลิเคชัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัด เพชรบุรี สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ และที่สำนักงานส่งเสริมการ ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี

ที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒ เรื่อง มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี แลกเปลี่ยน

นายไพฑูรย์ เกตุทอง
ประธานสภา

ด้วยนายจรัญ ไม้จันทร์ ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองจอก ได้มีหนังสือมอบหมาย ให้ นายสมาน ดิษฐวงศ์ ตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี เป็นผู้แทนในการเสนอญัตติต่อสมาชิกสภา เทศบาลตำบลหนองจอก ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองจอกสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕๖ กำหนดว่าญัตติหรือคำแปรญัตติใดที่ถึงวาระพิจารณาในที่ประชุมแล้ว ถ้าผู้เสนอ หรือผู้ แปรญัตติไม่ขออภิปรายหรือไม่อยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่น ให้ถือว่าได้ถอนญัตติ นั้น ถ้าผู้บริหาร ท้องถิ่นเป็นผู้เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหาร ท้องถิ่นอาจมอบหมายเป็นหนังสือ ให้รองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้อภิปราย ชี้แจง หรือแลกเปลี่ยนก็ได้

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี

๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒

นายไพฑูรย์ เกตุทอง
ประธานสภา

อาศัยความตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๓๓ รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ทุกคราว ต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วให้ทำสำเนารายงานการประชุม ซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วขึ้นอย่างน้อยสองฉบับ เพื่อให้สมาชิก สภาท้องถิ่นได้มีโอกาสตรวจดูได้ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวันเพื่อให้สภาท้องถิ่นรับรอง

รายงานการประชุมนั้นการแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุมให้กระทำโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่นรายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกครั้งอย่างน้อยจะต้องมีรายชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาประชุม ลาประชุม และขาดประชุม ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ

กำหนดโดยสรุปว่ารายงานการประชุมทุกคราวจะต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาได้ทำการตรวจสอบแล้วเสนอให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงานการประชุมนั้น มีผู้ใดขอแก้ไข/เปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมหรือไม่ ครับ

ที่ประชุม

ไม่มี

นายไพฑูรย์ เกตุทอง
ประธานสภาฯ

ถ้าไม่มีผู้ใดขอแก้ไข/เปลี่ยนแปลงรายงานการประชุม ผมขอมติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมด้วยครับ

มติที่ประชุม

มีมติรับรองรายงานการประชุม

- เห็นชอบ ๑๐ เสียง
- ไม่เห็นชอบ - เสียง
- งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง การติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

นายไพฑูรย์ เกตุทอง
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามการดำเนินงานของนายกเทศมนตรี หรือไม่ ขอเชิญฝ่ายบริหาร
ชี้แจง

นายสมาน ดิษฐวงศ์
รองนายกเทศมนตรี

เรียนประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสมาน ดิษฐวงศ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองจอก ผมขอชี้แจงดังนี้

- โครงการก่อสร้างถนนคสล.ริมคลองชลประทานสาย ๒ หมู่ ๗ จำนวนเงิน
๓,๑๐๘,๐๐๐ บาท ได้จัดทำประกาศเอกสารผิดพลาด จึงต้องประกาศหาผู้รับจ้างใหม่

ส่วนโครงการ

- โครงการก่อสร้างบล็อกระบายน้ำข้ามถนนสายการศึกษาออกโรงเรียน หมู่ ๗ พร้อม
วางท่อระบาย จำนวน ๙๓,๐๐๐ บาท และ

- โครงการก่อสร้างบล็อกระบายน้ำข้ามเหมือง จากที่นายเมื่อน อินทะนิล ถึงที่ นาย
หมง พ่วงทอง ๔ จุด หมู่ ๗ จำนวน ๘๕,๐๐๐ บาท

เป็นโครงการเลือกจ้าง โครงการไม่ถึงแสน ตอนนี้กำลังหาผู้รับจ้างอยู่

นายไพฑูรย์ เกตุทอง
ประธานสภาฯ

โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์ (สนามฟุตบอล) หมู่ที่ ๗ ทำไม่ถึงยังไม่คืบหน้า

นายสันติ พรายมี
ผู้อำนวยการกองช่าง

โครงการนี้เราจ้างออกแบบ มีการออกแบบเสาเข็มรองรับเพื่อเพิ่มความมั่นคง
แข็งแรง ซึ่งแตกต่างจากแบบสนามฟุตบอล หมู่ ๙ ซึ่งไม่มีงานเข็มเลยทำให้งบประมาณสูงไป

จากเดิมมาก ตอนนี้องค์ง่างกำลังประสานกับผู้ออกแบบให้ปรับลดปริมาณงานให้เหมาะสมกับงบประมาณที่เราตั้งไว้

ส่วนโครงการอื่นๆ ก็อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง แต่เนื่องจากกองมีข้าราชการเพียง(ผม) คนเดียว ท่านปลัดก็เลยให้ข้าราชการอื่นมาเป็นกรรมการกำหนดราคากลาง แต่กรรมการบางท่านก็ขาดความรู้ความเข้าใจในงานช่างผมก็เลยต้องให้คำปรึกษา เป็นที่เลี้ยงให้ทุกโครงการ เลยเป็นเหตุอาจทำให้งานล่าช้า

นายไพฑูรย์ เกตุทอง งบประมาณ ๙๗๐,๐๐๐ บาท คืออะไร
ประธานสภาฯ

นางสาวณัฐินี วันแก้ว ๙๗๐,๐๐๐ เป็นงบประมาณที่ตั้งไว้เดิมตามเทศบัญญัติฯ
ปลัดเทศบาลตำบลหนองจอก

นายไพฑูรย์ เกตุทอง แล้วโครงการ ถนน หมู่ ๕ ละจะดำเนินการได้เมื่อไหร่
ประธานสภาฯ

นายสันติ พรายมี ตอนนี้ก็ให้ทางหลวงที่ ๔ เป็นที่เลี้ยงให้ในเรื่องการแนะนำจัดทำราคากลาง คาดว่าน่าจะ
ผู้อำนวยการกองช่าง ดำเนินการได้ประมาณ เดือนธันวาคม

นางสาวณัฐินี วันแก้ว เนื่องจากโครงการส่วนใหญ่เป็นการกันเงินฯ ก็ฝากทางผู้อำนวยการกองฯ ซึ่งเป็น
ปลัดเทศบาลตำบลหนองจอก ประสานกรรมการเร่งรัดดำเนินการ ให้โครงการแล้วเสร็จ ตามกำหนดระยะเวลา เพื่อมีให้
ราชการได้รับความเสียหาย

นายไพฑูรย์ เกตุทอง การกันเงินก็มีระยะเวลากำหนด เมื่อสภามีมติเห็นชอบโครงการต่างๆ ที่ฝ่ายบริหาร
ประธานสภาฯ เสนอมา ก็ขอให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ

นายฤทธิธ คงทิพย์ ต้องขอขอบคุณประชาชน หมู่ ๗ เพราะรอคอยโครงการถนนนี้มานานแล้ว ที่ว่า
สมาชิกสภา โครงการถนน ของ ม ๗ ประกาศผิดพลาด แก่ไข้อย่างไรทำไมงานถึงไม่คืบหน้า ดิตซ์ด้อย่างไร ทำไม
ถึงไม่รีบทำ

นายไพฑูรย์ เกตุทอง เชิญทาง ผอ.กองคลังชี้แจง
ประธานสภาฯ

นางสาวเปรมใจ แสงเจริญวัฒนา โครงการก่อสร้างถนนคสล.ริมคลองชลประทานสาย ๒ หมู่ ๗ จำนวนเงิน
ผู้อำนวยการกองคลัง ๓,๑๐๘,๐๐๐ บาท ได้จัดทำประกาศไปเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ที่ผ่านมา จนผู้รับจ้างโทร
มาถามว่าทำไมถึงไม่กำหนดระยะเวลา เพราะตอนจัดทำประกาศเราก็คีย์ข้อมูลครบถ้วน
แต่ทำไมถึงไม่โชว์ในระบบ เลยไม่แน่ใจว่าผิดพลาดเพราะอะไร โดยเมื่อวันศุกร์
คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้นำเรื่องมาส่งที่พัสดุ เวลา ๑๕.๓๐ น. แต่ไม่สามารถ
ดำเนินการต่อได้ในช่วงเย็น เพราะระบบไม่เดินต่อ แล้ว สตง. ก็เข้าตรวจเทศบาลด้วย โดย
ในวันนี้จะให้ทางเจ้าหน้าที่พัสดุเร่งดำเนินการให้ คือจะประกาศสอบในวันนี้

นายฤทธิธรม คงทิพย์
สมาชิกสภา

ถ้าเราไม่ประชุมในวันนี้ ก็คาดว่าโครงการนี้ก็ยังไม่ได้ดำเนินการ ผมไม่โทษพัสดุ หรือ ผอ. กองคลังนะครับ แต่สงสัยว่าทำไมเจ้าหน้าที่ถึงไม่เร่งรีบดำเนินการ ก็ฝากเจ้าหน้าที่ด้วยให้มีความสามัคคี ทุ่มเทในการทำงานแก้ไขปัญหาเดือดร้อนให้ประชาชน

นายไพฑูรย์ เกตุทอง
ประธานสภา

เป็นอย่างที่ สท. ท่านกล่าวหรือเปล่าว่าหากไม่ประชุมสภาก็จะไม่รีบเร่งดำเนินการ ประกาศโครงการ

นางสาวเปรมใจ แสงเจริญวัฒนา
ผู้อำนวยการกองคลัง

เราไม่ได้ทำงานอย่างนั้น ในการทำงานก็จะมีขั้นตอนในการทำงาน ต้องให้แต่กองเปิดงานมา แล้วมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุดังนั้น เช่น คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการจัดทำร่างรายละเอียด หรือ TOR หากคณะกรรมการทั้ง ๒ ชุดนี้ ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จยังไม่ส่งเรื่องไปที่พัสดุ ทางพัสดุก็น่าจะสามารถดำเนินการต่อไปได้

นางสาวณัฐฐินี วันแก้ว
ปลัดเทศบาล

ขอชี้แจงเพิ่มคะ กรมบัญชีกลาง มีหนังสือที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๓๘๖ เรื่อง การขยายหน่วยงานของรัฐใช้งานระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีใจความสำคัญคือ ให้ อปท. ใช้ระบบราคากลางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับโครงการที่วงเงินเกิน ๒ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานนำร่อง จำนวน ๔ หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และกรมชลประทาน เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำแก่ท้องถิ่น สำหรับการนับระยะเวลาราคากลางงานก่อสร้าง ๓๐ วัน นับวันที่นายกเทศมนตรีลงนาม ตามนัยประกาศคณะกรรมการราคากลาง และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง หลักเกณฑ์ราคากลาง ตุลาคม ๒๕๖๐ “ ข้อ ๒.๑.๑๘ กรณีที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ให้ความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้าง ที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้คำนวณไว้แล้ว และยังไม่ประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ ประกาศร่างขอบเขตของงาน หรือตามที่กำหนดสำหรับการจัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการอื่น ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ให้ความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างนั้น ให้หัวหน้า หน่วยงานของรัฐมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางที่คำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นพิจารณา ทบทวนราคากลางให้มีความเป็นปัจจุบัน แล้วนำเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนการประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศร่างขอบเขตของงาน หรือตามที่กำหนด สำหรับการจัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการอื่น ” ของเทศบาลตำบลหนองจอกได้ประสานไปที่ทางหลวงชนบท ที่ ๔ ที่ชำอำ เพื่อจัดทำราคากลางอิเล็กทรอนิกส์ จึงเป็นเหตุให้ราคากลางต้องจัดทำใหม่ และเป็นเหตุให้โครงการก่อสร้างถนนคสล.ริมคลองชลประทานสาย ๒ หมู่ ๗ ต้องล่าช้าออกไปอีก

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔**เรื่อง ญัตติเพื่อพิจารณา****๔.๑ ญัตติ เรื่อง ขอยกเลิกการจ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด ๒๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ๗ ของกองการประปา**

นายไพฑูรย์ เกตุทอง
ประธานสภา

ขอเชิญรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองจอก ชี้แจง

นายสมาน ดิษฐวงศ์
รองนายกเทศมนตรี

เรียนประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสมาน ดิษฐวงศ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองจอก ผมขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอยกเลิกการจ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดินขนาด ๒๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ๗ ของกองการประปา ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลหนองจอก โดยมีหลักการและเหตุผล ดังต่อไปนี้

หลักการ

ตามที่สภาเทศบาลตำบลหนองจอก ได้มีมติเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดินขนาด ๒๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมงตามแบบของสำนักบริหารจัดการน้ำกรมทรัพยากรน้ำ เป็นเงิน ๑,๙๙๙,๐๐๐ บาท เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในการขาดแคลนน้ำในการอุปโภค บริโภค ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองจอกสมัยสามัญ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นั้น

เนื่องจากโครงการที่จะดำเนินการดังกล่าว มีพื้นที่ก่อสร้างไม่สอดคล้องกับรูปแบบรายการหากดำเนินการจัดหาพัสดุต่อไป จะไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้ผู้รับจ้างได้ จึงขอยกเลิกการจ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดินขนาด ๒๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ตามแบบของสำนักบริหารจัดการน้ำกรมทรัพยากรน้ำ เป็นเงิน ๑,๙๙๙,๐๐๐ บาท

เหตุผล

๑. เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๘๙

๒. พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๓. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

จึงขอรับการอนุมัติจากที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองจอก ขอได้โปรดพิจารณาต่อไป

นายไพฑูรย์ เกตุทอง มีผู้ใดจะอภิปราย หรือไม่
ประธานสภาฯ

นางสาวณัฐฉิณี วันแก้ว
ปลัดเทศบาลฯ

โครงการนี้ ทางพัสดุได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำราคากลางแล้ว แต่ทางปลัดกับ ผอ.กองช่าง กองช่างได้ไปตรวจสอบพื้นที่ ที่จะดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งต้องใช้พื้นที่ ก่อสร้างขนาด ๙ x ๑๓ เมตร ซึ่งพื้นที่จริงมีไม่เพียงพอที่จะส่งมอบให้ผู้รับจ้าง โดยต้องขอเปลี่ยนแปลงซึ่งต้องขอความเห็นชอบต่อสภาฯ ในญัตติต่อไป

นายไพฑูรย์ เกตุทอง ถ้าไม่มีผู้ใดจะอภิปราย ผมขอมติที่ประชุม ด้วยครับ
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

มีมติ

- เห็นชอบ ๑๐ เสียง
- ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง
- งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

๔.๒ **ญัตติ เรื่องการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่**

ในหมวดค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

นายไพฑูรย์ เกตุทอง
ประธานสภาฯ

ขอเชิญรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองจอก ชี้แจง

นายสมาน ดิษฐวงศ์
รองนายกเทศมนตรี

เรียนประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสมาน ดิษฐวงศ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองจอก ผมขอเสนอญัตติ เรื่องการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่าย ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลหนองจอก โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังต่อไปนี้

หลักการ

ด้วยเทศบาลตำบลหนองจอก ได้ใช้ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๓ เป็นสถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม ฝึกอบรมให้
ความรู้ต่าง ๆ ให้กับพนักงานเทศบาลและประชาชนทั่วไป และสำหรับต้อนรับคณะบุคคลจำนวนมาก แต่ปัจจุบันห้อง
ประชุมดังกล่าวยังขาดอุปกรณ์เสริมที่ทันสมัยสำหรับใช้ในการฝึกอบรมหรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงาน สำนัก
ปลัดเทศบาล จึงมีความจำเป็นขอโอนและแก้ไขเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เนื่องจากมิได้ตั้งจ่ายรายการนี้ไว้ ดังนี้

โอนเพิ่ม

สำนักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ขอโอนเพิ่ม ๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบเสียงและระบบภาพสำหรับห้อง
ประชุมชั้น ๓ ปรากฏแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๑๕๑ ลำดับที่ ๕๖ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) (ตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่)

รวมโอนเพิ่ม เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

โอนลด

สำนักปลัดเทศบาล แผนงานงบกลาง งานงบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน รายการ
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยเพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ โดย

พิจารณาจากรายรับจริงประจำปีที่ผ่านมา ยกเว้นเงินกู้เงินยืมเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละหนึ่งส่วนหกของรายรับดังกล่าว แต่ทั้งนี้ไม่เกิน ๗๕๐,๐๐๐ บาท โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ที่ ส.ท.ท.๕๓๑/๒๕๕๕ เรื่องการตั้งงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) งบประมาณตั้งไว้ ๓๗๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๓๓๔,๒๗๐.๐๑ บาท ขอโอนลด ๓๓๐,๐๐๐ บาท

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุข เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท.และก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๓๖ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ เรื่อง การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือนโดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน ๑๒ เดือน งบประมาณตั้งไว้ ๕๖๘,๔๔๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๕๔๐,๓๘๐ บาท ขอโอนลด ๑๐๐,๐๐๐ บาท

กองการประปา แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท.และก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๓๖ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ เรื่อง การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือนโดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน ๑๒ เดือน งบประมาณตั้งไว้ ๓๙๓,๖๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๓๙๓,๖๐๐ บาท ขอโอนลด ๗๐,๐๐๐ บาท

รวมโอนลด เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

ขอแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ดังนี้

ข้อความเดิม

ไม่มี (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

ข้อความใหม่

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบเสียงและระบบภาพสำหรับห้องประชุมชั้น ๓ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๑๕๑ ลำดับที่ ๕๖ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุน

เหตุผล

๑. เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) ๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ และข้อ ๒๙

การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาเทศบาลตำบลหนองจอกบรรลุเป้าหมายในการพัฒนา และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

จึงขอรับการอนุมัติจากที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองจอก ขอได้โปรดพิจารณาต่อไป

นายไพฑูรย์ เกตุทอง มีผู้ใดจะอภิปราย หรือไม่

ประธานสภาฯ

นายประเดิม เมฆหมอก ราคาที่เสนอมาจะสูงไปไหม
สมาชิกสภา

นายธงชัย สงคราม การที่ฝ่ายบริหารเสนอโครงการมา ผมว่าฝ่ายสภาก็ยกมือให้อยู่แล้ว มีรายละเอียดเพิ่มเติมไหมครับ
สมาชิกสภา

นายไพฑูรย์ เกตุทอง ขอให้ฝ่ายบริหารหรือเจ้าหน้าที่ชี้แจง
ประธานสภาฯ

นายสมาน ดิษฐวงศ์ เนื่องจากห้องประชุมยังขาดอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารก็เสนอโครงการมาเพื่อที่จะดำเนินการให้
รองนายกเทศมนตรี แล้วเสร็จ ให้ใช้เป็นห้องประชุมสำหรับหมู่คณะได้ ขอให้ท่านปลัดฯชี้แจง

นางสาวณัฐฉิณี วันแก้ว ระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังแจกเอกสารประกอบบัญชี(เพิ่มเติม) ขอเรียน ชี้แจงว่า
ปลัดเทศบาลตำบลหนองจอก เรามีราคาจากผู้ราคา พร้อมจุดติดตั้งลำโพงหลัก ลำโพงย่อยประกอบตามจุดในเอกสาร
(ที่กำลังแจก) สาเหตุที่ราคาสูงเป็นเพราะเป็นห้องประชุมขนาดใหญ่ จะดำเนินการติดตั้ง
ระบบภาพ ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ขยายระยะทาง อุปกรณ์รับสัญญาณ เครื่องฉายภาพ
โปรเจคเตอร์ ส่วนระบบเสียงประกอบด้วยไมโครโฟน แบบสายและแบบไร้สาย เครื่องผสม
สัญญาณเสียงเครื่องปรับแต่งเสียง เครื่องขยายเสียง ลำโพงหลัก และลำโพงผนัง ตู้ Rack
รายละเอียดตามเอกสารค่ะ เฉพาะราคาเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ ราคาประมาณแสนกว่า
บาทแล้วค่ะ รายละเอียดตามเอกสารค่ะ

นายเกษม แก้วละเอียด แล้วใช้ราคานี้เป็นเกณฑ์ในการจัดซื้อใช้ไหม
สมาชิกสภา

นางสาวณัฐฉิณี วันแก้ว ราคานี้เป็นราคาที่ได้รับจ้างเสนอราคาเพียงรายเดียว จึงใช้เป็นราคาในการจัดทำประมาณ
ปลัดเทศบาลตำบลหนองจอก ส่วนขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างจะมีการจัดทำราคากลาง
หรือคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานจัดซื้อครุภัณฑ์เป็นผู้สืบราคา
อีกครั้งหนึ่ง โดยหลักก็จะหาผู้เสนอราคา ๓ ราย แล้วพิจารณาราคาต่ำสุด

นายไพฑูรย์ เกตุทอง ถ้าไม่มีผู้ใดจะอภิปราย ผมขอมติที่ประชุม ด้วยครับ
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม มีมติ

- เห็นชอบ ๑๐ เสียง
- ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง
- งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

๔.๓ ญัตติ เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลหนองจอก
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับที่ ๑

นายไพฑูรย์ เกตุทอง ขอเชิญรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองจอก ชี้แจง
ประธานสภา
นายสมาน ดิษฐวงศ์ เรียนประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมาน ดิษฐวงศ์
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองจอก ผมขอเสนอญัตติ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
ของเทศบาลตำบลหนองจอก (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับที่ ๑ ซึ่งต้องเสนอให้สภาเทศบาลฯ
ทราบโดยมีหลักการและเหตุผล ดังต่อไปนี้

หลักการ

ด้วยเทศบาลตำบลหนองจอก มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีขึ้น ซึ่งแผนฯ จะเครื่องมือที่จะช่วยให้เทศบาลตำบลหนองจอกได้ เชื่อมโยงระหว่าง
แนวทางการดำเนินงานต่าง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุน และเป็นอุปสรรคต่อกัน เพื่อให้เทศบาลฯ นำมา
ตัดสินใจกำหนดแนวทางการดำเนินงาน และใช้ทรัพยากร การบริหารของเทศบาล อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์
สาธารณะสูงสุดซึ่งเทศบาลตำบลหนองจอกได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างตลอดมา และได้อนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ของ
เทศบาลตำบลหนองจอก (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดทำ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และเป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองจอก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการ เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลหนองจอก
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ดังนี้

๑. กองช่าง เทศบาลตำบลหนองจอก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรี ที่ ๑ การพัฒนาความมั่นคงด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า
การบริการและการเกษตรแบบครบวงจร

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองจอก การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. โครงการเสริมยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตรอบสระหลังวัดหนองจอก หมู่ที่ ๖ - หมู่ที่ ๗ ตำบล
หนองจอก ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ถนน ๒,๐๓๕ เมตร พื้นหน้า ๐.๐๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๑๔๐
ตารางเมตร และถนนกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๔ เมตร พื้นหน้า ๐.๐๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒ ตารางเมตร
รวมพื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๘,๑๘๒ ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลเป็นเงิน ๑,๙๖๓,๖๘๐ บาท

๒. โครงการติดตั้งเสาไฟส่องสว่าง (LED) ขนาด ๑๒๐วัตต์ เสาสูง ๙ เมตร ถนนข้างกฐินตอนยี่พรหม
หมู่ ๗ ความยาว ๒,๑๕๐ เมตร จำนวน ๕๓ ต้น พร้อมอุปกรณ์ต่อเชื่อม ตามแบบแปลนของเทศบาล จำนวนเงิน
๔,๕๒๓,๐๐๐ บาท

๓. โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ ๕,๖ ๗,๙ ตำบลหนองจอก เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐
บาท

๑. เพื่อให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรมีความสะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๒. เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวม ในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชน
๓. โครงการก่อสร้างซุ้ม/ ป้ายเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ ๕,๖ ๗,๘ ตำบลหนองจอก เป็นเงิน

๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

๒. กองการประปา เทศบาลตำบลหนองจอก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรี ที่ ๑ การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการและการเกษตรแบบครบวงจร

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียงและการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองจอก ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียงและการท่องเที่ยว

๑. โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดินขนาด ๒๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมงตามแบบของสำนักบริหารจัดการน้ำกรมทรัพยากรน้ำ เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

เนื่องจากโครงการที่จะดำเนินการดังกล่าว มีพื้นที่ก่อสร้างไม่สอดคล้องกับรูปแบบรายการหากดำเนินการจัดหาวัสดุต่อไป จะไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้ผู้รับจ้างได้ จึงขอเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลหนองจอก (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ดังนี้

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรี ที่ ๑ การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการและการเกษตรแบบครบวงจร

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียงและการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองจอก ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียงและการท่องเที่ยว

๑. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มกำลังการผลิตประปาผิวดิน ๒๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง เป็น ๔๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลหนองจอกกำหนด เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

โดยมีหลักการระวัตถุประสงค์ดังนี้

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองจอก ประสบปัญหาความเดือดร้อนเกี่ยวกับระบบน้ำประปา เนื่องจากกองการประปามีข้อจำกัดในการผลิตน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค อุปโภคปัญหาน้ำมีตะกอน ปัญหาท่อน้ำประปาแตกเป็นบางจุด ทำให้ผู้ใช้ น้ำประสพปัญหาน้ำประปาขาดแคลน เนื่องจากไม่สามารถส่งน้ำประปาให้กับประชาชนในหมู่บ้านสามารถใช้อุปโภคบริโภคได้ ซึ่งอาจไม่สะอาดและถูกสุขลักษณะตามหลักอนามัย และส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วย ทำให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวเป็นอย่างมาก ซึ่งปัญหาดังกล่าวจะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขให้ดีขึ้น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในหมู่บ้าน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรี ที่ ๑ การพัฒนาความมั่นคงด้านเศรษฐกิจจากฐานการ
ท่องเที่ยว การค้า การบริการและการเกษตรแบบครบวงจร

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียงและการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองจอก ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
วางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียงและการท่องเที่ยว

๑. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มกำลังการผลิตประปาผิวดิน ๒๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
เป็น ๔๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลหนองจอกกำหนด เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

โดยมีหลักการวัตถุประสงค์ดังนี้

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองจอก ประสบปัญหาความเดือดร้อนเกี่ยวกับระบบ
น้ำประปา เนื่องจากกองการประปามีข้อจำกัดในการผลิตน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค อุปโภคปัญหาน้ำมี
ตะกอน ปัญหาท่อน้ำประปาแตกเป็นบางจุด ทำให้ผู้ใช้น้ำประสบปัญหาน้ำประปาขาดแคลน เนื่องจากไม่สามารถส่ง
น้ำประปาให้กับประชาชนในหมู่บ้านสามารถใช้อุปโภคบริโภคได้ ซึ่งอาจไม่สะอาดและถูกสุขลักษณะตามหลักอนามัย และ
ส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วย ทำให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวเป็นอย่างมาก ซึ่งปัญหาดังกล่าว
จะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขให้ดีขึ้น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในหมู่บ้าน

จากการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ที่ผ่านมา ประชาชนในหมู่บ้านได้เสนอปัญหาความเดือดร้อน
และมีมติให้ดำเนินการปรับปรุงและซ่อมแซมประปาหมู่บ้านเป็นลำดับแรก ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาที่เผชิญอยู่ของ
ประชาชนในหมู่บ้าน จึงมีมติให้ดำเนินการก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดินฯ

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ
๒. เพื่อให้ประชาชน/ผู้ใช้น้ำมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๓. เพื่อพัฒนาระบบระบบการผลิตน้ำประปาให้ได้มาตรฐาน

เหตุผล

๑. เพื่อให้เป็นไปตาม ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๑๔
พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๔๘ เศรศ (๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น

๒ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ใน
หมวดที่ ๓ “การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ” และ หมวดที่ ๔ การบริหารราชการอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่อง
การจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับ
การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑. เพื่อให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

“ข้อ ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับกรณีขององค์การบริหารส่วนตำบลให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนเมื่อแผนพัฒนา ท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารประกาศใช้ พร้อม ทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้”

“ข้อ ๒๒/๒ ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ รัฐพิธีนโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับกรณีของ องค์การบริหารส่วนตำบลให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือ เปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือ เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว”

“ข้อ ๒๔ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว และนำไปปฏิบัติรวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ ประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อย กว่าสามสิบวัน ”

จึงเสนอให้ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองจอกทราบ

นายไพฑูรย์ เกตุทอง มีผู้ใดจะอภิปราย หรือไม่
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม ไม่มี

นายไพฑูรย์ เกตุทอง ถ้าไม่มีผู้ใดจะอภิปราย ผมขอมติที่ประชุม ด้วยครับ
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม มีมติ

- เห็นชอบ ๑๐ เสียง
- ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง
- งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

๔.๔ ญัตติ เรื่องการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของกองการประปา โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ประเภทค่าออกแบบ)

นายไพฑูรย์ เกตุทอง ขอเชิญรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองจอก ชี้แจง
ประธานสภา

นายสมาน ดิษฐวงศ์ เรียนประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสมาน ดิษฐวงศ์
รองนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองจอก ผมขอเสนอญัตติ เรื่องการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง

คำชี้แจงงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของกองการประปา โอนไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่(ประเภทค่าออกแบบ) ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลหนองจอก
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังต่อไปนี้

หลักการ

เนื่องจากกองการประปา จะดำเนินการตามโครงการก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มกำลังการผลิตประปาผิวดิน
๒๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง เป็น ๔๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลหนองจอกกำหนด เป็นเงิน
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อปรับปรุงการผลิตน้ำประปา สำหรับการอุปโภคบริโภคได้ทันต่อความต้องการของผู้ใช้น้ำ

ประกอบกับงบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
มิได้ตั้งจ่ายรายการของ กองการประปา แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่าออกแบบ รายการ ค่าจ้างออกแบบ และค่าจ้างผู้ควบคุมงาน ให้แก่ เอกชน หรือ นิติบุคคล หรือ บุคคลภายนอก
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง ตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.
๒๕๖๒

จึงมีความประสงค์ขอโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่แก้ไขและเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

โอนเพิ่ม

แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าออกแบบ
รายการ ค่าจ้างออกแบบ และค่าจ้างผู้ควบคุมงาน ให้แก่ เอกชน หรือ นิติบุคคล หรือ บุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ ๑๗๐,๐๐๐ บาท เพื่อออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มกำลังการผลิต
ประปาผิวดิน ๒๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง เป็น ๔๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลหนองจอก
กำหนด เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาทตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุน

โอนลด

แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเดือนพนักงานจำนวน
๓๙๓, ๖๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๒/
ว ๓๖ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ เรื่อง การให้ข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นได้รับเงินเดือน โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่
เกิน ๑๒ เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุน โอนลด ๑๗๐,๐๐๐ บาท

ข้อความเดิม

ไม่มี

ข้อความใหม่

กองการประปา แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
ค่าออกแบบ รายการ ค่าจ้างออกแบบ และค่าจ้างผู้ควบคุมงาน ให้แก่ เอกชน หรือ นิติบุคคล หรือ บุคคลภายนอก เพื่อให้

ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ ๑๗๐,๐๐๐ บาท เพื่อออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มกำลังการผลิตประปาผิวดิน ๒๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง เป็น ๔๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลหนองจอกกำหนด เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาทตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุน (รายละเอียดแนบท้าย)

เหตุผล

๑. เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) ๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ และข้อ ๒๙ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

๒. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๓. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๔. ตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาเทศบาลตำบลหนองจอกบรรลุเป้าหมายในการพัฒนา และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ

ประชาชน

จึงขอรับการอนุมัติจากที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองจอก ขอได้โปรดพิจารณาต่อไป

นายไพฑูรย์ เกตุทอง ถ้ามีผู้ใดจะอภิปราย หรือไม่
ประธานสภา

ที่ประชุม ไม่มี

นายไพฑูรย์ เกตุทอง ถ้าไม่มีผู้ใดจะอภิปราย ผมขอมติที่ประชุม ด้วยครับ
ประธานสภา

มติที่ประชุม มีมติ

- เห็นชอบ	๑๐	เสียง
- ไม่เห็นชอบ	๐	เสียง
- งดออกเสียง	๑	เสียง (ประธานสภาฯ)

๔.๕ ญัตติ เรื่องขอจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

นายไพฑูรย์ เกตุทอง ขอเชิญรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองจอก ชี้แจง
ประธานสภา

นายสมาน ดิษฐวงศ์ เรียนประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสมาน ดิษฐวงศ์
รองนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองจอก ผมขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอรับการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งต้อง ได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลหนองจอก โดยมีหลักการและเหตุผล ดังต่อไปนี้

หลักการ

ตาม หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว.๗๒๗๒ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการ
จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาล

โดยกระทรวงมหาดไทย อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงินฯ ข้อ ๔ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขการจ่ายเงินสะสมไว้

(๑) ให้คำนึงถึงการใช้จ่ายเงินเงินสะสมอย่างระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการบริหารตาม
อำนาจหน้าที่

(๒) ให้ตรวจสอบเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันโดยให้ หักเงินสะสม สมทบกองทุนส่งเสริม
กิจการ อปท.แต่ละประเภท นำไปหักรายการเงินสะสม ที่อนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้มีการเบิกจ่ายเพื่อพิสูจน์ยอดเงินสะสม
คงเหลือที่นำไปใช้ได้จริง

(๓) ให้มียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจำและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัย
โดยให้

๓.๑ ให้กันเงินสำรองด้านบุคลากร ตามฐานเงินเดือน ค่าจ้างบุคลากรไว้

๓.๒ ให้สำรองรายจ่ายที่ต้องจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ เงินเบี้ยคนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ กรณี
งบประมาณไม่พอจ่าย หรือได้รับเงินล่าช้า ๓ เดือน

๓.๓ สำรองกรณีสาธารณภัย ไว้อีก ประมาณร้อยละ ๑๐ ของยอดเงินสะสมคงเหลือ หลังจาก
รายการหัก ตามข้อ (๒) (๓.๑) และ (๓.๒)

เงินสะสมที่ท้องถิ่นนำไปใช้จ่ายสนับสนุนตามนโยบายรัฐต้องมีลักษณะ...

๑. ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง ไม่เป็นการใช้จ่ายที่ไม่ก่อประโยชน์ หรือลักษณะ
ฟุ่มเฟือย เกินความจำเป็น

๒. โครงการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการต้องอยู่ในอำนาจหน้าที่ ของ อปท. ในด้านการบริการชุมชน
กิจการเพิ่มพูนรายได้ อปท. หรือกิจกรรมเพื่อบำบัดความเดือนร้อนของประชาชน

๓. โครงการที่จะดำเนินการตามอำนาจ หน้าที่ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน ให้
มีความสำคัญในด้านโครงการลักษณะนี้

๓.๑ โครงสร้างพื้นฐาน เช่นก่อสร้างถนน ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ก่อสร้างสวนสาธารณะ ก่อสร้าง
สนามกีฬา เป็นต้น

๓.๒ โครงการด้านพัฒนาแหล่งน้ำ เช่นก่อสร้าง ซ่อม ระบบประปา ถังเก็บน้ำกลางหมู่บ้าน ทำฝาย
น้ำล้น ขุดเจาะบ่อบาดาล ธนาคารน้ำใต้ดิน ขุดลอกห้วย หนอง คลอง บึง

๓.๓ การพัฒนาตลาดท้องถิ่น เช่นจัดให้มี หรือปรับปรุงตลาดท้องถิ่น

๓.๔ การจัดการขยะมูลฝอย การรักษาความสะอาดภายในเขตท้องถิ่น

๓.๕ การสร้างเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่นการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ
ผู้สูงอายุ หรือเด็กเล็ก เป็นต้น

๓.๖ ด้านการศึกษา เช่น ปรับปรุงอาคารสถานศึกษา

๓.๗ ด้านส่งเสริมการดำเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๓.๘ สนับสนุนกิจกรรมการด้านการท่องเที่ยวในเขต อปท.

๓.๙ จัดกิจกรรมด้านการ บำรุงสนามกีฬา

๓.๑๐ หรือปรับปรุงโครงการที่ ๑ปท.รับโอนมาจากหน่วยงานอื่นๆ เช่น ก่อสร้างถนน สะพาน อ่างเก็บน้ำ สถานีสูบน้ำไฟฟ้า เป็นต้น

ปัจจุบัน เทศบาลตำบลหนองจอก มียอดเงินสะสมทั้งสิ้น ๒๔,๔๕๕,๘๙๒.๒๐ บาท หักเป็นสำรองเงินสะสมไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ค่าใช้จ่ายประจำ สำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น เป็นเงิน ๑๒,๘๘๒,๖๐๙.๒๒ บาท คงเหลืองบประมาณที่จะจ่ายขาดเงินสะสมได้ ๑๑,๕๖๓,๒๘๒.๙๘ บาท (ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒) รายละเอียดแนบท้าย

เพื่อเป็นการดำเนินงานตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ เทศบาลตำบลหนองจอก จึงได้จัดทำโครงการ ดังนี้

กองช่าง

๑. โครงการเสริมยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รอบสระหลังวัดหนองจอก หมู่ที่ ๖ - หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองจอก ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๙๗ เมตร พื้นหนา ๐.๐๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๓๘๘ ตารางเมตร และถนนกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๔ เมตร พื้นหนา ๐.๐๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒ ตารางเมตร รวมพื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๘,๔๓๐ ตารางเมตร พร้อมบล็อกระบายน้ำ ปากรางกว้าง ๐.๔๐ เมตร ผนังด้านข้างหนา ๐.๑๒ เมตร ยาว ๘.๖๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๕ เมตร จำนวน ๑ จุด เป็นเงิน ๒,๖๕๔,๔๐๐ บาท

๒. โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ (LED) ขนาด ๑๐๐ วัตต์ เสาสูง ๘ เมตร ถนนหลังสระวัดหนองจอก หมู่ที่ ๖ - หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองจอก ความยาว ๒,๐๓๕ เมตร จำนวน ๖๘ ต้น พร้อมอุปกรณ์ต่อเชื่อม จำนวนเงิน ๔,๕๒๓,๐๐๐ บาท

๓. โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ - ป้ายเฉลิมพระเกียรติ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร สูง ๓.๓๐ เมตร หลังสระบัวหลังวัดหนองจอก หมู่ที่ ๖ - หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองจอก เป็นเงิน ๒๔๖,๙๐๐ บาท

กองการประปา

๔. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มกำลังการผลิตประปาผิวดิน ๒๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง เป็น ๔๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลหนองจอกกำหนด เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงินงบประมาณ ๙,๔๒๔,๓๐๐ บาท

เนื่องจากประชาชนได้รับความเดือดร้อน และเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขเป็นกรณีเร่งด่วน และไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑-๒๕๖๕ (เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)

เหตุผล

๑. เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

“ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับ ด้าน การบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อ บำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมาย กำหนด

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท ตาม ระเบียบแล้ว

(๓) ให้กั้นเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกั้นไว้อีก ร้อยละ สิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มี สาธารณภัยเกิดขึ้น

(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการ ก่อหนี้ผูกพัน ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลา ที่กำหนดให้ใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็น อันพับไป

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลัง ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว ”

๒. เพื่อให้การพัฒนาเทศบาลตำบลหนองจอกบรรลุเป้าหมายในทุกๆ ด้าน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และการใช้จ่ายเงินงบประมาณถูกต้องตามระเบียบ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว.๗๒๗๒ ลง วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการจ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาล

๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ “ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นกรอบในการจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวาง แนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น”

๔. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ “ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางในการจัดทำ งบประมาณ”

จึงขอรับการอนุมัติจากที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองจอก ขอได้โปรดพิจารณาต่อไป

นายไพฑูรย์ เกตุทอง มีผู้ใดจะอภิปราย หรือไม่
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม ไม่มี

นายไพฑูรย์ เกตุทอง ถ้าไม่มีผู้ใดจะอภิปราย ผมขอมติที่ประชุม ด้วยครับ
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม มีมติ

- เห็นชอบ ๑๐ เสียง
- ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง
- งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นายไพฑูรย์ เกตุทอง สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ ที่จะนำเสนอหรือไม่ ฝ่ายประจำมีอะไรที่จะนำเสนอ
ประธานสภาฯ ต่อที่ประชุมสภาหรือไม่ครับ ในวันที่

นายสมาน ดิษฐวงศ์ ทางคณะผู้บริหารก็ต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความเห็นชอบผ่านญัตติต่างๆ ที่ฝ่าย
รองนายกเทศมนตรี บริหารเสนอมา ก็จะขับเคลื่อนไปดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

นายไพฑูรย์ เกตุทอง ผมเป็นตัวแทน กทจ อยู่ ตอนนี้มีท้องถิ่นหลายแห่งต้องรับโทษทัณฑ์โดนจากการปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาฯ ฝ่ายเป็นห่วงพวกเราในการปฏิบัติงาน หากสิ่งใดไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายก็อย่าทำ
หากได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องระมัดระวังปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความรอบคอบ

นางสาวณัฐฉิณี วันแก้ว เนื่องจากกระแสรยะเวลาเลือกตั้งท้องถิ่น ซึ่งหากให้เลือกตั้งพร้อมกันทั้ง เทศบาล ,
ปลัดเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) , องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ไม่สามารถทำได้ เพราะมี
ปัญหาเรื่องงบประมาณ แต่หากแบ่งพื้นที่เพื่อจัดการเลือกตั้ง อาทิ กรุงเทพมหานคร , อบจ. พร้อมกัน
ทำได้ หรือ เทศบาล เลือกตั้งพร้อมกับ อบต. ทำได้ เพราะพื้นที่ไม่ทับซ้อนส่วนระยะเวลาที่เหมาะสม
สำหรับจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น คือ หลังจากที่ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลบังคับใช้ เบื้องต้น คาดว่าอยู่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ทั้งนี้
กกต. และหน่วยงานต้องเตรียมความพร้อม ทั้งกฎหมายและการแบ่งเขต อาจอยู่ราว เดือนกรกฎาคม
๒๕๖๓ เพราะตอนนี้มีแค่พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๖๒ กับพระราชบัญญัติจัดตั้ง ฯ ส่วนการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น หากมีความพร้อมทั้งกฎหมายและ
ฝ่ายปฏิบัติ โดย กกต. ได้เตรียมแก้ไขระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อม โดยคาดว่า
น่าจะประกาศใช้ประมาณกลางเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ หากใครสนใจที่จะเข้ารับการอบรมก็แจ้ง
ความประสงค์ได้ที่ ปลัดค่ะ เพราะปลัดเป็นวิทยากรของ กกต. ซึ่งตอนนี้คุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ามของผู้สมัครก็เปลี่ยนไปจากเดิม ก็คาดว่าจะทำโครงการจัดอบรมให้แก่สมาชิกและผู้บริหารใน
เร็วๆ นี้

นายไพฑูรย์ เกตุทอง เมื่อไม่มีผู้ใดนำเสนอเรื่องอื่นใดในระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ แล้วสำหรับการประชุมสภา
ประธานสภาฯ วันนี้ก็หมดญัตติที่จะต้องให้สภาพิจารณาแล้ว กระทบต้องขอขอบคุณ
เพื่อนสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านที่มาร่วมกันทำหน้าที่ ขอขอบคุณฝ่ายบริหาร ท่านนายก
รองนายกฯ ท่านที่ปรึกษาฯ และเลขานุการฯ ท่านปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน
สำหรับการประชุมสภาในวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง และขอปิดการประชุมสภา
เทศบาลตำบลหนองจอก


ปิดประชุมเวลา ๑๑.๔๕ น.


ลงชื่อ 
 (นางสาวณัฐธินี วันแก้ว) ผู้จดยางานการประชุม
 เลขานุการสภา
 ปลัดเทศบาลตำบลหนองจอก


ลงชื่อ 
 (นายไพฑูรย์ เกตุทอง) ผู้รับรองรายงานการประชุม
 ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองจอก

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล

ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า ข้อความถูกต้อง ตรงตามที่ได้ประชุม จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงไว้ตามเดิมทุกประการ
 โดยไม่มีการแก้ไข

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
 (นางจินต์จุฑา ปิ่นเพชร)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
 (นายฉกาจ ดิษฐวงศ์)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
 (นายฤทธิรณ คงทิพย์)